

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIGLACERA

PHÁT TRIỂN CÁC KCN GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

NGUYỄN THẾ CHINH - Giám đốc
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera

Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacera là một tổng công ty Nhà nước hoạt động SXKD đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Hiện nay một trong những lĩnh vực mà Tổng công ty đã và đang gặt hái được nhiều thành công là đầu tư xây dựng hạ tầng KCN. Với hàng chục dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN tại các tỉnh miền Bắc đã đưa thương hiệu Viglacera ngày một tỏa sáng và trở thành một trong những nhà đầu tư hạ tầng KCN "top ten" ở Việt Nam.

Khu công nghiệp Tiên Sơn - KCN đầu tay của Tổng công ty và cũng là KCN đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh (một trong 4 KCN do Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacera làm chủ đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh) được khởi công vào tháng 12/2000 với quy mô diện tích cả 2 giai đoạn là 349ha, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1000 tỷ đồng. Trong đó diện tích đất công nghiệp dành cho các nhà đầu tư thứ cấp là 226ha, còn lại là đất dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hệ thống cây xanh. Theo tiến độ được duyệt đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 2 giai đoạn của dự án sẽ kéo dài 11 năm từ năm 1999 đến năm 2010. Nhưng chỉ trong 8 năm tập trung mọi nguồn lực triển khai đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành, hiện nay KCN Tiên Sơn đã cơ bản hoàn thành xong các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và sẽ hoàn thành trong năm 2008.

Về xúc tiến đầu tư hiện nay đã có 98 nhà đầu tư trong và ngoài nước vào thuê đất tại KCN Tiên Sơn với tổng diện tích cho thuê là 173,8ha (chiếm 80% diện tích đất công nghiệp). Trong đó phải kể đến số nhà đầu tư lớn như: trong nước có Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo, Công ty Bia Việt Hà, Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk ...; Nhà đầu tư ngoài nước có Công ty Canon Việt Nam (Nhật Bản), Công ty TNHH Sumitomo (Nhật Bản), Công ty TNHH Dainichi Color (Nhật Bản), Công ty ABB (Thụy Sĩ)...

Với trách nhiệm của Nhà đầu tư lớn, có uy tín và thương hiệu, Tổng công ty VIGLACERA luôn xác



Lễ khánh thành trạm xử lý nước thải KCN Tiên Sơn

định phải đầu tư đồng bộ, hiện đại để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Ý thức được việc bảo vệ môi trường là vấn đề hết sức quan trọng, đặc biệt tại các khu công nghiệp tập trung, sau một thời gian khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, đến nay Tổng công ty VIGLACERA đã đưa Nhà máy xử lý nước thải công suất 2.000m³/ngày đêm đi vào hoạt động. Đây là Nhà máy xử lý nước thải đầu tiên trong khu công nghiệp tập trung được xây dựng và đưa vào vận hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy xử lý nước thải được sử dụng các thiết bị sản xuất ở các nước công nghiệp phát triển, đặc biệt các thiết bị chính được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Đức với tổng vốn đầu tư 18,5 tỷ đồng. Trạm được sử dụng công nghệ "Xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính", qui trình tiến hành như sau: nước thải được thu về trạm bơm tăng áp bơm qua máy tách rác về bể điều hoà, sau đó được bơm liên tục vào ngăn khuấy trộn với hoá chất để điều chỉnh nồng độ PH tối ưu cho việc keo tụ tạo ra các bông cặn, các bông cặn sẽ được tách ra khi đi qua bể lắng, nước thải tiếp tục chảy qua hệ thống xử lý sinh học bằng phương pháp thông khí kéo dài. Kết quả nước thải sau khi xử lý được làm sạch đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945-2005 loại A và chày qua hồ điều

NHIỆM VỤ CẤP BẠCH...

(Tiếp theo trang 3)

hoà trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Bùn lắng từ bể lắng và được bơm về bể chứa, sau đó bơm vào máy ép bùn tách nước và mang đi thải bỏ theo quy định về môi trường.

Với việc đưa Nhà máy xử lý nước thải vào vận hành có thể đánh giá khác biệt quan trọng khu công nghiệp Tiên Sơn nằm trong danh sách những KCN tại miền Bắc Việt Nam có đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ hiện đại, cầu vượt đầu nối với hệ thống giao thông quốc gia, và các dịch vụ tiện ích khác như dịch vụ ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, nhà hàng, nhà ở cho công nhân, chuyên gia làm việc trong KCN...

Hiện tại Tổng công ty VIGLACERA đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong, Bắc Ninh, cho đến thời điểm này các nhà đầu tư vào thuê đất đã chiếm hơn 60% diện tích đất công nghiệp cho thuê. VIGLACERA phấn đấu sẽ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải vào đầu năm 2009 để KCN Yên Phong đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ các hạng mục như KCN Tiên Sơn. Với mục tiêu phát triển các KCN qui mô, đồng bộ và bền vững, ngoài nhiệm vụ trọng tâm là phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN do VIGLACERA làm chủ đầu tư, Tổng công ty VIGLACERA sẽ tiếp tục quan tâm chú trọng và dành nhiều ưu tiên tới lĩnh vực xử lý nước thải, cảnh quan không gian xanh, góp phần tạo nên một môi trường đầu tư phát triển, an toàn và bền vững. ■

ngày 17.9.1945, trong *Thư gửi các đồng chí tình nhà*, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Nay trong việc kiến thiết thì khó khăn hơn... khó thì khó thật, nhưng chúng ta quyết tâm, chúng ta vừa làm vừa học, nhất là chúng ta có mà theo đúng chính sách của Chính phủ, thì nhất định chúng ta vượt qua hết thảy những khó khăn. Nói tóm tắt, thì chính sách của Chính phủ là: - Cùng có sự đoàn kết toàn dân; - Sửa đổi những khuyết điểm khắp các phương diện". Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết *Thư gửi các ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng*. Trong thư, Người chỉ rõ mối quan hệ giữa những người làm việc trong bộ máy chính quyền mới với nhân dân, nghĩa vụ của chính quyền đối với nhân dân lao động: "... các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải đè đầu dân... Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh..." Người phê phán nghiêm khắc những thói xấu của một số cán bộ chính quyền đã mắc phải và kêu gọi những người cán bộ từ trung ương đến các làng nếu đã mắc lỗi lầm thì phải ra sức sửa chữa, nếu "không phạm sai lầm" "thì nên chú ý tránh và giảm sức cho thêm tiến bộ".

Như Người đã nói: Bên cạnh nhiều người làm tốt, rất được lòng nhân dân cũng có nhiều người phạm những lỗi lầm rất nặng nề cần phải nghiêm khắc sửa chữa, như: làm *Trái phép luật*; *Cậy thế mình rồi ngang tàng phóng túng*, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân; *Hủ hóa ăn tiêu xa xỉ*, thậm chí lấy của công dùng vào việc tư quyền cá nhân làm, đạo đức; *Tư tình*, kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình không tài năng gì cũng kéo vào chức này

chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài; *Chia rẽ*. Bênh vực quyền này, chống lại lớp khác... Quan rằng lúc này ta phải toàn dân đoàn kết, không chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung; *Kiêu ngạo*. Coi khinh dân gian, cứ chỉ lúc nào cũng vác mặt "quan cách mạng" lên- Không biết rằng thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của Chính phủ... Chúng ta phải ghi sâu những chữ "công bình, chính trực" vào lòng".

Trong bức thư trên cũng như trong *Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ*, *Thư gửi các đồng chí Trung bộ*, *Thư gửi các nhân viên cơ quan Chính phủ*... Người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đạo đức cách mạng, tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và phương pháp lãnh đạo, vận động quần chúng nhằm phấn đấu để thực sự trở thành người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Những bức thư, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần rất quan trọng vào việc củng cố chính quyền cách mạng, nâng cao lòng tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền mới.

Nguyễn Minh

(Theo Chủ tịch và Tóm tắt hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu của chính quyền dân chủ nhân dân (tháng 9, 10 năm 1945) - Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Sự thật, HN.1984)